



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ กท๓๗ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/ประชุมประชาคมระดับเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/ประชุมประชาคมระดับเทศบาล ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิตยา จันทรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล/เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เพื่อโปรดทราบ

นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์

(นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๕ พ.ย. ๒๕๖๑

- สำนักปลัด = ๑๒/๑๑/๖๑
- กอ๑๑ = ๑๒ พ.ค.๖๑
- กอ๑๓ = ๑๒/๑๑/๖๑
- กอ๑๓๒ = ๑๒ พ.ย.๖๑
- กอ๑๓๓๓๓๓๓๓ = ๑๓ พ.ค.๖๑
- กอ๑๓๓๓๓๓๓๓๓๓ = ๑๒ พ.ค.๖๑

(นางสาวเรณู พร้อมพริ้ง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- 8 พ.ย. 2561

ชอบ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัฑฒิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/ประชุมประชาคมระดับเทศบาล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวัชรินทร์ ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เป็นประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ประธานฯ -เรียนที่ประชุม และขอสวัสดิคณกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และ
ประชาคมท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในวันนี้ สำหรับการประชุมในวันนี้ก็เป็นการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน และระดับเทศบาล ดำเนินการภายใต้หลักพระราชรัฐ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา บริกรหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
และทำให้เทศบาลฯ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

-ตอนนี้ผมในนามปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แต่งตั้งคณะที่
ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ขึ้นมา ๙ ท่าน เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขอให้ทั้ง ๙ ท่านได้ยื่นขึ้น
ด้วยครับ สืบเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล ดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้แต่งตั้งทั้ง ๙ ท่านมาช่วยเหลือนายกฯ เพื่อให้พี่
น้องประชาชนอยู่ดีกินดี สำหรับตอนนี้ก็มีหน่วยทันใจ คือมีท่านบัวทอง โลชน์ร์ ผบ.หน่วยทันใจ ได้ลงพื้นที่
ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

-วันนี้เป็นการประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

-สืบเนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการ
เหล่านี้มาจากพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ ภาคส่วนต่างๆ เสนอเข้ามาหลายโครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ยัง
ไม่ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนฯ เพื่อให้
เป็นไปประเบียบฯ กำหนดไว้

-ตอนนี้ถนนเจ้าเงาะ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะได้มีการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ เพื่อไม่ให้มีฝุ่น
เป็นผิวคอนกรีต ความหนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งนำเงินบริจาคมาดำเนินการ คือเงินของกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้ง
กัน นำเงินมาดำเนินการ ประมาณจำนวน ๘ แสนบาท เหตุผลที่ต้องทำก่อนเส้นอื่นคือ ประชาชนเดือนร้อน
ผู้ประกอบการร้านค้าลูกค้าหายหมด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มา ซึ่งเป็น
หน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องให้บริการประชาชน บางครั้งก็มีคำร้องเรียนผ่านท่านประธานชุมชน สมาชิกสภา
มาถึงนายกฯ ถ้าผมรู้ก็ทำให้ทันทีครับ ถ้าทำเป็นหนังสือมายังดี จะได้ตามเรื่องได้ง่าย

-สำหรับถนนเส้นประชุมชนสาร ถนนเส้นไปบ้านเก็ง ถนนแจ่งสนิททางไปโรงสี สำหรับถนนเส้นนี้ทางเทศบาลฯ ได้ยึดเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างมาแล้วประมาณ ๕ ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินส่วนนี้ไปซ่อมถนน หลังจากวันนี้ถ้าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ผ่านขั้นตอนกระบวนการทุกอย่าง ทางเทศบาลฯ ก็จะนำเงินก้อนนี้ไปใช้โดยการผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลฯ เหมือนกันกับถนนเจ้าเงาะ เทศคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งจะเป็นการทำแบบชั่วคราว เนื่องจากว่าถนนนี้เป็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน งบประมาณจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนฯ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังดำเนินการไม่จบ ต้องดำเนินการใหม่ ซึ่งที่ผู้รับจ้างทำมาซึ่งมีการตรวจรับครั้งเดียว มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๕ ล้านบาท เหลืออีก ๙๕ ล้านบาท ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย ซึ่งเงินก็ยังอยู่ที่กระทรวงฯ ถ้าหากได้มีการดำเนินการขั้นตอน และกระทรวงฯ ได้มีการสั่งให้ดำเนินการต่อ ถนนเจ้าเงาะก็จะได้มีการรื้อทำใหม่อีกรอบหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ซึ่งตอนนี้ก็ให้กองช่างดำเนินการถอดแบบหาช่างว่าผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วเท่าไร ซึ่งตอนนี้เขาฟ้องเทศบาลเรียกเงินจำนวน ๖๐ ล้านบาท จากเทศบาล ซึ่งเทศบาลไม่ได้มีการตรวจรับงานเหล่านี้ ซึ่งผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไปแล้ว จะต้องมีการคำนวณค่างานใหม่หมดทุกอย่าง ซึ่งจะต้องของบประมาณเพิ่มมากขึ้นอีก และจะได้จ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทบทวนแบบให้ใหม่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๕ เดือน อย่างช้า ๖ เดือน หลังจากทบทวนเสร็จ ส่งแบบแนบเรื่องไปของบประมาณจากกระทรวงฯ ประมาณ ๖ เดือนถึง ๑ ปี หลังจากอนุมัติก็ส่งเรื่องกลับมายังเทศบาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนมาทำ TOR ใหม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้างใหม่

-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้พี่น้องได้พิจารณาเลือกคนดีเข้ามาทำงานแทนพี่น้องประชาชนครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

-ประธาน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ขอเชิญครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ

-ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๓ ฉบับ

-สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (คือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ซึ่งจะมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑. ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น”

๒. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง ๓ คณะ คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของคณะกรรมการที่มาจาก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ เดิม ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี(สำหรับชุดนี้ตอนนี้ก็อยู่ในวาระ ๒ ปีเมื่อหมดวาระลงแต่งตั้งใหม่ถึงจะมีผลบังคับใช้ ๔ ปี)

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนเหมือนเดิม คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ยกร่าง ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาร่าง และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณานุมัติและประกาศใช้ต่อไป

๔. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแต่ก่อนก็จะมิขั้นตอนเหมือนกันกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๖. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเดิมจะให้รายงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง คือภายในเดือนเมษายน และตุลาคม

-ประธานฯ สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการ ก็ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ต่อไปต่อจะให้ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ สำหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ เมื่อปี ๒๕๕๘ และได้มีการนำวิสัยทัศน์นั้นมาใช้ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี้

-วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ่

“เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้า ตามความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

-ประธานฯ สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีทั้งหมด ๑๑ ยุทธศาสตร์ เทศบาลฯ ก็ใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

-ประธานฯ เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบร่าง เมื่อเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

-จึงขอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาและลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ขอมอบฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอเชิญครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ

-เรียนประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองได้ประชุมยกร่างแผนฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมพิจารณาร่างฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

-ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะ
เป็น ๒ ระดับ

๓.๑ ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

๓.๒ ประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล

๔. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

๑.การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน(แยกเป็นชุมชน)

-ประธานฯ -โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (แยกเป็นชุมชน) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ

-โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับชุมชนและระดับเทศบาล สำหรับโครงการไหนที่เกี่ยวกับชุมชนนั้น ก็ต้องทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนนั้นๆ แล้วจึงมาประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล ด้วย สำหรับโครงการไหนที่เป็นภาพรวมก็สามารถประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลได้เลย การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ก็จะมีอยู่ ๑๔ ชุมชน สำหรับรายละเอียดโครงการได้แจกให้กับที่ประชุม ขอให้ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาไปพร้อมๆ กัน

๑. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะถนนเจนจบทิศ ซอย๑๖ (ข้างร้านละเลียด)งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๒. ชุมชนประปาบ้านไผ่ มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะซอยประปา ๑(ด้านทิศใต้) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๓. ชุมชนหนองลุมพุก มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนหนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันตก) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๔. ชุมชนหมู่สี่พัฒนา มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านเก็ง ซอย๑๕ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง และ ๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๔๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๕. ชุมชนโพธิ์สวรรค์ มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนข้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเก็ง(ด้านทิศตะวันออก) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๖. ชุมชนโนนสวรรค์ มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนมิตรภาพซอย ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง และ ๒.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมชนสาร งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๗. ชุมชนแก้วธานี มี ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแก้วธานี งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๓๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๘. ชุมชนหลักสี่มี มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้านนิยม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๒๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๙. ชุมชนสมหวังสังวาลย์๒ มี ๑ โครงการ คือโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแจ้งสนิท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๐. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา มี ๑ โครงการ คือโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล๙ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๑. ชุมชนโนนสะอาด มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอย ค่าเป็ยงพัฒนา งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๒. ชุมชนศาลเจ้า๒ มี ๒ โครงการ คือ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอย ศาลเจ้า ขอย๕ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง และ ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอย ศาลเจ้า(ด้านทิศใต้) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๗๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๓. ชุมชนเจนจบทิศ มี ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ขอย ๑ ช่วงที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๔. ชุมชนอุดรนคร มี ๑ โครงการ คือโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนอุดรนคร งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

รวมทั้งหมด ๑๔ ชุมชน

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ สำหรับรายละเอียดโครงการก็ได้นำเสนอครบทุกชุมชนแล้ว

-ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใด หรือที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนมี ข้อเสนอแนะหรือไม่ หากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบโครงการที่ได้นำเสนอไป ท่านใดเห็นชอบโครงการ จะขอมติครั้งเดียวพร้อมกันเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบโครงการที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา กรุณายกมือขึ้นครับ

-มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการ

๒. ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล

-ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการประชุมประชาคมระดับเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ

-เรียนประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองได้ประชุมยกร่างแผนฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมพิจารณาร่างฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

-สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เป็นการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล สำหรับวันนี้ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมประชาคม จำนวน ๓๘๑ คน ตามสัดส่วนการประชุมประชาคม (๓๘๑X๑๐๐/๖๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๘ ถือว่าเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ขอให้ที่ประชุมได้ดูรายละเอียดฯ ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ สำหรับเอกสารได้แจกให้กับคณะกรรมการไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสารไปพร้อมๆ กันเลยครับ

-หน้าที่ ๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๐๙๐,๒๐๐ บาท

-หน้าที ๒-๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคี ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๖ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙,๑๑๐,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง ประกอบด้วย

๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะถนนเจนจบทิศ ซอย๑๖ (ข้างร้านละเลียด) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑(ด้านทิศใต้) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันตก) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย๑๕ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเก็ง (ด้านทิศตะวันออก) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๖.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนมิตรภาพซอย ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๓๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๘.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเก็ง ซอย๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๔๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้านนิยม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๒๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมชนสาร งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๑.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแจ้งสนิท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๒.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล๙งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย คำเปียงพัฒนา งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย ศาลเจ้า ซอย๕ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย ศาลเจ้า(ด้านทิศใต้) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๗๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

-หน้าที ๘-๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

-แผนงานเคหะและชุมชน มี ๓ โครงการ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑.โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน งบประมาณปี๒๕๖๒ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ งบประมาณปี๒๕๖๒ จำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๓.โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณปี๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

-หน้าที ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-แผนงานบริหารงานทั่วไป มี ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑.โครงการอุดหนุนสมาคมผู้เฝ้าระวังมา งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล

๒.โครงการอุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ งบประมาณปี๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล

-หน้าที ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มี ๑ โครงการ คือโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนอุดรนคร งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

-หน้าที ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๑ โครงการ คือโครงการซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ผ-๕๔๔๘ ขอนแก่น งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล

-หน้าที ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๗ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๑ โครงการ คือโครงการติดตั้ง/ขยายหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลฯ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม

-หน้าที ๑๔ บัญชีสรุปครุภัณฑ์ มี ๓ แผนงาน ปี ๒๕๖๒ มี ๔ รายการ งบประมาณ ๒๐,๒๘๐,๐๐๐ บาท

-หน้าที ๑๕-๑๗ บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนอุดรนคร งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๒.แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มี ๒ รายการ คือ ๑.จัดซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุข และ ๒.จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้ง/ขยายหอบกระจ่ายข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม

-สำหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ฝ่ายเลขานุการ ก็ได้นำเสนอครบทุกรายการแล้วครับ

-ประธานฯ ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอรายละเอียดครบแล้ว คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ

-นายสุเวช ครอบรู้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กราบเรียนท่านประธาน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเรียนถามว่าโครงการในแผนเพิ่มเติมฉบับนี้เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว ก็จะนำเข้าสูสภาเทศบาลฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณถ้าหากว่าสภาเทศบาลไม่อนุมัติโครงการ อยากเรียนถามว่า ๑.โครงการเหล่านี้จะเลื่อนไปในปี ๒๕๖๓ หรือไม่ แล้วโครงการในแผนพัฒนาปกติในส่วนนั้นก็คงต้องดำเนินการตามปกติ เรื่องที่ ๒ โครงการที่ทางชุมชนได้เสนอเข้ามายังเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้พิจารณานำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็หวังว่าทางเทศบาลจะนำเข้าบรรจุในแผนปี ๒๕๖๒ หรือไม่ก็ปี ๒๕๖๓ ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆ อุ่นใจ และสำหรับการพิจารณาโครงการนั้นอยากให้เราทำตามลำดับก่อน-หลัง ความสำคัญ จะคำนึงว่าโครงการนี้เป็นโครงการในเขตของท่าน ซึ่งมันไม่ถูกต้องท่านต้องพิจารณาปัญหาของทั้งเทศบาลฯ เพราะท่านคือตัวแทนของประชาชนต้องพัฒนาทั้ง ๓๙ ชุมชน

-ประธานฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าโครงการเหล่านี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาถ้าหากเสนอเข้าสู่สภาฯ แล้วถ้าหากสภาฯ ไม่เห็นชอบก็ต้องยกโครงการเหล่านี้ไปในปีต่อไป ถ้าไม่เห็นชอบอีก ก็ยกไปในปีต่อไปอีก สำหรับปีนี้เทศบาลฯ มีเงินสะสมเหลืออยู่จำนวนมาก คิดว่าโครงการเหล่านี้น่าจะดำเนินการเกือบครบทุกโครงการซึ่งแต่ละเขตอาจจะได้งบประมาณไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของโครงการ ซึ่งผมก็ได้คุยกับสภาเทศบาลฯ ว่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนำเงินมาพัฒนาเทศบาลฯ ต่อไป

-นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ สำหรับโครงการที่เทศบาลฯ ได้นำเสนอมานั้นดีหมดทุกโครงการ ทุกภาคส่วนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญหมดทุกคน สิ่งสำคัญคือติดอยู่ที่งบประมาณมีไม่เพียงพอเท่านั้นเอง สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนได้มีการพิจารณาตามแผนที่ชุมชนส่งเข้ามา แล้วก็พิจารณาโครงการของแต่ละเขต บางครั้งท่านส่งโครงการเข้ามาเยอะไปแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการปรับลดลง บางชุมชนไม่มีโครงการส่งเข้ามาเลย สมาชิกสภาฯ ก็ไม่สามารถพิจารณาได้ก็ต้องพิจารณาตามข้อมูลเอกสารที่มีทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญทุกคน อยากให้มีทุกอย่างเท่าเทียมกับเทศบาลขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจำเป็นจริงๆ ให้มันคุ้มค่า บางโครงการเสนอเข้ามาหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการก็มีเพราะว่าติดที่งบประมาณจึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

-นายอภิชัย บางป่า ตัวแทนจากชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ตามที่ท่านประธาน ได้แจ้งให้ทราบว่าถนนเจ้าเงาะจะได้มีการเทคอนกรีตและลาดยางมะตอยด้วยที่ใช้งบจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกันมาดำเนินการ ผมอยากให้คุณได้ดำเนินการถนนประชุมชนสารไปพร้อมๆ กันด้วยส่วนเรื่องโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๙๙ ล้านบาท คงอีกนานเพราะกว่าจะประมูลงานหาผู้รับเหมาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งเรารอไม่ได้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ท่านได้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนเส้นเหล่านี้เป็นว่าเป็นถนนเส้นหลักใน

การสัญจรไปมา และโครงการต่างๆ ในแผนผมเห็นด้วยในหลายโครงการแต่ไม่เห็นด้วยบางโครงการ เช่น โครงการขุดท่อบางชุมชน ซึ่งขุดท่อแล้วน้ำก็จะไหลลงมาเมนกลางซึ่งท่อเมนกลางน้ำไม่สามารถไหลได้ และบางเส้นถนนยังที่อยู่แล้วท่านจะไปขุดทำไม ผมเห็นว่าควรให้โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสีย ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำเหล่านี้ ผมเชื่อว่าน้ำจะไม่ท่วม เรื่องที่ ๒ เรื่องรถดูโคลน และรถดูฝุ่น ซึ่งรถดูโคลนเทศบาลก็มีอยู่แล้ว ผมว่ายังไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะนำเงินมาซื้อรถ ๒ คันนี้ อยากให้ทำท่อบำบัดให้เสร็จก่อนค่อยซื้อก็ได้เพราะว่ายังไม่มีความจำเป็น ผมอยากให้พิจารณากันให้ถี่ถ้วนก่อน และที่สำคัญถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมกับท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งผมอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ทำประชาพิจารณ์ในแต่ละเขตจะได้ไหม เพราะว่าตอนนี้โครงการต่างๆ ก็มาจากผู้บริหาร อยากให้แต่ละเขตได้สอบถามพี่น้องในแต่ละชุมชนแล้วเสนอโครงการเข้ามา เพราะจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญที่สุด ถ้ากรณีบำบัดน้ำเสียไม่เสร็จน้ำไม่มีที่ระบาย เช่นชุมชนแสงทองฯ ถนนอินทกนกยังไม่มีท่อระบายน้ำ ในแผนนี้ก็ไม่มีผมขอฝากให้บรรจุเข้าไปด้วย และในซอยรถไฟพัฒนา ซึ่งเคยมีข้อพิพาทระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับการรถไฟ ซึ่งถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลยผมขอฝากด้วยซึ่งมีหลายที่ที่เป็นของทางรถไฟ แต่เทศบาลฯ ก็สามารถทำได้ แผนตรงนี้ผมอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

-ประธานฯ ผมขอชี้แจงให้ทราบว่าคุณว่าจะมาเป็นร่างแผนฯ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนั้นซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการที่ได้ประชุมกันมาแล้ว ๒ คณะแล้ว ชุมชนทุกชุมชนเข้าได้มีการทำการประชุมประชาคมกันมาแล้วผมไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนมา ชุมชนแสงทองฯ โดยคุณพ่อทองสุข เห่งาศรี ประชุมผมได้เสนอเข้ามาท่านอย่างมาบอกว่าผู้บริหารเสนอเองเพราะว่าทำให้ผมเสียหาย ผมไม่ได้คิดเอง และเรื่องท่อระบายน้ำซึ่งมาจากชุมชนเสนอมา บางชุมชนสมาชิกสภาฯ เสนอมาถ้าจะให้ทำบำบัดน้ำเสียเสร็จก่อนแล้วค่อยทำซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับบ้านเมืองเสียหาย บ้านเมืองต้องพัฒนา และโครงการที่ท่านว่าไม่รู้ก็ปีถึงจะเสร็จ แต่ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นจะต้องมีท่อระบายน้ำน้ำถึงจะสามารถไหลได้จึงจะแก้ปัญหาได้ แต่ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วม ซึ่งชาวบ้านเสนอเข้ามา ปลัดฯ ไม่ได้คิดเอง สมาชิกสภาฯ ไม่ได้คิดเอง ต้องอธิบายให้ฟังครับ เพราะว่าเทศบาลฯ มีการประชุมองค์รภาคประชาชนทุกเดือน มีการรับฟังความคิดเห็นกันทุกเดือน สำหรับถนนอินทกนกที่ท่านว่านั้นได้อนุมัติงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๒ แล้วซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีในแผนฯ เพราะชุดนี้เป็นแผนเพิ่มเติม และประการต่อมาถนนรถไฟพัฒนา เป็นที่ของการรถไฟ เทศบาลฯ ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการตรงนี้ได้ เรื่องนี้เคยชี้แจงหลายครั้งแล้ว ซึ่งมีหลาย อปท. ที่ไปดำเนินการในที่ที่ไม่ใช่ของเรา เจ้าหน้าที่โดนไล่ออกมาเยอะแล้ว เช่น สมมุติว่าเทศบาลฯ ไปก่อสร้างถนนใน รพ.สต. ซึ่ง รพ.สต. ไม่ได้เป็นของเทศบาลฯ เราผิดเราไม่สามารถไปดำเนินการได้ แต่ถ้า รพ.สต. เป็นของเราสังกัดเทศบาลฯ เราสามารถไปดำเนินการได้ หรือเช่นโรงเรียนบ้านไผ่ ขอให้เทศบาลฯ สร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียน เทศบาลฯ ไม่สามารถไปดำเนินการให้ได้ เพราะว่าโรงเรียนบ้านไผ่ไม่ได้สังกัดเทศบาลฯ แต่ถ้าโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ มาขอเทศบาลฯ ไปสร้างถนน ค.ส.ล. ในโรงเรียน เทศบาลสามารถดำเนินการได้ เพราะว่าโรงเรียนของเทศบาลฯ ต้องชี้แจงให้เข้าใจ และประการต่อมาเรื่องรถดูโคลน และรถดูฝุ่น นั้นซึ่งตอนนี้เป็นแผนที่เราตั้งเอาไว้ไม่ได้แปรว่าตั้งเอาไว้แล้วจะต้องทำทุกอย่าง เราอาจจะไปของบประมาณจากส่วนกลางก็ได้ถ้าไม่มีแผนรองรับจะไปของบประมาณจากส่วนกลางก็ได้ ต้องมีแผนรองรับก่อนถึงจะสามารถของบประมาณได้ เช่นอาคารเรียน ๓ ชั้น ๔ ชั้น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๒ เราก็ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผมอยากให้ประชาชนเสนอเข้ามาซึ่งจะเขียนเป็นคำร้องแผ่นเดียวเข้ามาก็ได้ ก็จะได้นำเข้าแผนให้ ซึ่งการประชุมแผนก็ผ่านการประชุมมาแล้ว ๒ คณะ นี่คือคณะสุดท้ายที่จะให้ท่านได้ช่วยกันพิจารณา ถ้าเห็นดีด้วยก็ได้ นำโครงการเหล่านี้ไปพัฒนา เพราะกฎหมายเขากำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้ต้องมีการทำหนังสือแจ้งเรียนเชิญมา โทรศัพท์แจ้ง ประชาสัมพันธ์ทุกทาง เพื่อให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งท่านที่มาในวันนี้เป็นผู้ที่เสียสละจริงๆ เห็นประโยชน์ส่วนร่วมอย่างมากจึงมา เพราะว่าทุกท่านมีหน้าที่การงานกันทุกคน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

-ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ถ้าท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ กรุณายกมือขึ้น

-มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ อย่างเป็นทางการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ประธานฯ สำหรับเรื่องอื่นๆ ผมมีเรื่องที่จะให้ทราบว่าเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางสำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ซึ่งก็ได้ให้ความรู้หลายๆ อย่าง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณครับ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนิตยา จันทร์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวเรณู พร้อมพรัง)

รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ว่าที่ร้อยเอก

ผู้ตรวจรายการประชุม

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ภาพประกอบการประชุมประชาคมท้องถิ่น
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่






